

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.
ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	กรณีข่าวผู้โดยสารชาวไทยได้ก่อเหตุกลางลบนเครื่องบินที่กำลังจะเดินทางออกจากสนามบินอินชอนมายังประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี ขอให้ตรวจสอบในรายละเอียดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	สป.รง. (สปร.)
๒.	<p>โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ติดตามเรื่องขอขยายเวลาการดำเนินโครงการถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - ให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ - ให้ติดตามแบบสำรวจการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการได้สั่งการนายอำเภอให้ทำการสำรวจเป็นรายตำบลแล้ว - ให้แรงงานจังหวัดรายงานผลการสำรวจผู้มีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าที่ประชุมของจังหวัด แล้วรายงานผลมายังกระทรวงแรงงาน ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - ให้ขยายผลโครงการช่างชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ คน โดยให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนเครือข่ายช่างชุมชนประจำรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ หรือการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด - ให้จัดทำทะเบียนผู้ที่ผ่านการฝึก โดยให้แยกประเภทกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน 	สป.รง. (กยผ.) (รจ.) กพร.
๓.	ให้เร่งรัดบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ (ก.ย. ๖๑)	ทุกหน่วยงาน
๔.	<p>จากผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในปี ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เสนอต่อ รมว.รง. - ให้จัดทำร่างนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในปี ๒๕๖๒ เสนอ รมว.รง. 	สป.รง.



(นางรำไพ น่วมสวัสดิ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑



(นางต๋องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑